

Các em học sinh thân mến!

Hàng năm, cứ vào mỗi dịp tháng tám âm lịch, chúng ta lại háo hức trông chờ Tết Trung thu hay còn gọi là Tết Đoàn viên.

Trong ngày vui này, Theo phong tục người Việt, tất cả các thành viên trong gia đình đều mong muốn quay quần bên nhau. Cha mẹ bày cỗ cho các con mừng Trung thu, mua và làm lồng đèn thắp bằng nến trong nhà để các con rước đèn. Cỗ mừng tết Trung thu gồm bánh trung thu, kẹo, mía, bưởi và các thứ hoa quả khác nữa . Chính vì vậy mà khi nhắc đến trung thu là nhắc đến những chiếc đèn lồng làm bằng giấy màu dán cơm nếp, là hạt bưởi phơi khô xâu thành chuỗi đốt lửa kêu lép lép, là những chiếc bánh trung thu vàng ươm.... Mâm cỗ “trông trăng” cũng giản dị với tám mía, quả bưởi, nải chuối, với những chiếc bánh nướng, bánh dẻo...

Tết trung thu ngày nay đã trở thành ngày tết của trẻ em, “Tết trông trăng”. Trẻ em rất mong đợi được đón tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, đèn kéo quân...rồi bánh nướng, bánh dẻo. Vào ngày tết chúng ta thường bày cỗ, trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cỗ. Ở một số nơi còn tổ chức múa lân, múa sư tử để các em vui chơi thoải thích.

Tết Trung thu năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Mùa “trăng tròn” năm nay sẽ đặc biệt hơn đối với nhiều em nhỏ khi không có các hoạt động rước đèn ông sao, hoạt động vui chơi... mà thay vào đó, nhà trường, gia đình đã có những cách tổ chức Trung Thu riêng, phù hợp với tình hình hiện tại.

Trong dịp Tết trung thu này, GVCN trường THCS Cao Thắng cũng đã tuyên truyền ý nghĩa ngày tết Trung thu trong tiết chào cờ online ở mỗi lớp học, tổ chức các trò chơi, câu đố về Tết trung thu cho HS. Nhà trường đã vận động được 28 phần quà Trung thu, mỗi phần quà trị giá 100.000đ từ công ty Cổ phần Logictics Cảng Đà Nẵng dành cho 28 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban giám hiệu và các thầy cô giáo luôn mong muốn dù trong hoàn cảnh nào thì các em luôn đón nhận tết Trung thu với một tâm thế vui vẻ, bình yên nhất.

Một lần nữa, trường THCS Cao Thắng xin gửi lời chúc đến các em học sinh yêu quý có một mùa Trung thu thật vui tươi, đầy ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình.